

Giáo hội tị chích Tịt Trung Thu cho trẻ bệ ình hììng HIV

Sì kiì n này là dìp vui chìi cho trẻ em ít có cì hìi vui hììng tuìi thì cì a mình nhì nhìng trẻ em khác

**THÔNG BÁO TIN VUI # 102 - Website ChiaseLoiChua.com**

**ìììì ì ì ìì \* GIÁO HỘI TỊ CHÍCH TỊT TRUNG THU \***

**October 4, 2017 - Tin tì Viìt Nam**

**Các nhân viên Caritas và nì tu ì Tìng Giáo phì n Huì thì hiì n tình yêu thììng và chăm sóc vìi trẻ em bệ ình hììng bệi HIV/AIDS khi tì chích Tịt Trung thu cho các em.**

**Khoìng 100 em mì côi và nhìng em có cha mì đã qua đìi hoì c sìng chung vìi HIV/AIDS ì tình Thì a Thiên Huì vui chìi trong ngày hìi Trung thu yêu thììng đìì c tì chích tìi Trung tâm mì c vì cì a tìng giáo phì n Huì hôm 4-10.**

**"Ngày hìi nhì m nâng cao nhì n thì c cì a cìng đìng trong vìi c yêu thììng, chăm sóc và hìi trẻ em bệ ình hììng bệi căn bệnh này", ông Giuse Nguyì n Văn Hoàng, trììng ban tì chích, cho biìt.**

**Ông Hoàng nói rìng nhìng trẻ em này thuì c các gia ình nghèo và không đìì c quan tâm nhì u tìi trììng hì c và cìng đìng. Chúng không có nhì u cì hìi vui hììng tuìi thì cì a mình nhì nhìng trẻ em khác.**

**Trong ngày hìi, các em hì c hìi kiì n thì c HIV/AIDS và không phân biìt đìi xì vìi ngììi**

có HIV, chớ i trớ chớ i, xem múa lân, rớ c đèn trung thu, ăn uớ ng và nhớ n quà là dớ u ăn, bánh kớ o, sớ a.

Bác sĩ Trớ n Thớ Ngớ c, giám đớ c Trung tâm phòng chớ ng HIV/AIDS tớ nh Thớ a Thiên Huớ, ca ngớ i viớ c làm cớ a các nớ tu và các tình nguyớ n viên đã tớ chớ c và triớ u tớ p đớ c cho các cháu có nhớ ng ngày hớ i nhớ thớ này là đớ u rớ t khó thớ c hiớ n đớ i vớ i ngành y tớ.

"Vi 20 năm qua, chúng tôi không thớ c hiớ n đớ c mớ t ngày hớ i cho các cháu. Chúng tôi bớ n chăm sóc bớ nh nhân tớ i bớ nh viớ n – bác sĩ nói – Chúng tôi cũng mong các tớ chớ c tôn giáo tí p tớ c hớ trớ và đớ ng hành cùng các em đớ bớ tớ n thớ ng."

Nớ tu Maria Nguyớ n Hớ ng Phúc thuớ c dòng Con Đớ c Mớ Vô Nhiớ m, cho biớ t Chớ nhớ t ngày 8-10 các nớ tu và tình nguyớ n viên sớ mang chớ ng 40 phớ n quà Tớ t Trung thu đi thăm các em bớ nh hớ ng HIV/AIDS ở các vùng sâu xa trong tớ nh Quớ ng Trớ.

Mớ t tớ chớ c cớ a Giáo hớ i ở Đớ c trớ giúp 25 triớ u đớ ng đớ thớ c hiớ n viớ c này.

Dớ y tớ Đớ nh Nguyớ n - Mớ i thăm : Website [ChiaseLoiChua.com](http://ChiaseLoiChua.com), đớ Sớ ng và Chia sớ Lớ i Chúa.

-----